



ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เทศบาลตำบลเขาพระ และทาง www.khaopracity.go.th นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน เทศบาลตำบลเขาพระ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีรายชื่อดังนี้

ก. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาวจิรวรรณ สมพันธ์

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกหรือตัดสิทธิผู้นั้น มิให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีสอบ

การกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ได้กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ